

TỈNH ỦY QUẢNG NAM

*

Số -CV/TU

Tăng cường bảo đảm an ninh,
an toàn thực phẩm và phòng, chống
ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Nam, ngày tháng 10 năm 2023

- Kính gửi:*
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
 - Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh,
 - Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ngày 11/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 236-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó, xác định “an ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện tương đối tốt Kế hoạch số 236-KH/TU. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm làm hàng trăm người nhập viện và 01 người bị tử vong gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Trước tình hình trên, để tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW; Kế hoạch số 236-KH/TU; Luật An toàn thực phẩm; văn bản chỉ đạo, quản lý của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh; các văn bản của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Phát huy hơn nữa vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; phải xác định phòng ngừa ngộ độc thực phẩm là việc làm quan trọng, thường xuyên, xử lý ngộ độc thực phẩm là cấp bách; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, luôn chuẩn bị sẵn

sàng các phương án, kịch bản để phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; không để cơ sở không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm hoạt động. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, kịp thời chăm sóc, điều trị các ca bệnh ngộ độc thực phẩm; công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ra ngộ độc thực phẩm; kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho báo chí để định hướng tư tưởng; đồng thời, chỉ đạo xử lý thông tin xấu, độc gây hoang mang dư luận xã hội.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, nhiệm vụ, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, phòng ngừa và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng các thực phẩm an toàn sức khỏe và các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tích cực giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm.

4. Các cơ quan thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm; phát hiện, phê phán các hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; biểu dương nhằm nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh, phân phối thực phẩm an toàn. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh; cần đưa tin chính thống, kịp thời, khách quan, trung thực về tình hình, diễn biến, kết quả mẫu kiểm nghiệm và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm của các cơ quan chức năng để người dân biết, chủ động phòng tránh ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; không đưa tin gây hoang mang dư luận xã hội.

Căn cứ nội dung Công văn này, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Lê Văn Dũng

